



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

ที่ นบ ๕๒๓๐๘/๖๑

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกรวย

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางกรวย ที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยกำหนดให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยเป็นประธานคณะทำงาน, รองนายกเทศมนตรีเป็น รองคณะทำงานม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นคณะทำงาน นั้น

โดยนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลเมืองบางกรวย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ชั้น ๒ เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีเนื้อหา ดังนี้

นโยบายด้านคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ได้มอบนโยบายด้านคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

๑. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมควบคู่กับการยึดประโยชน์ของทางราชการการและประชาชนซึ่งประกอบด้วยเป็นสำคัญ
๒. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบข้อกฎหมาย
๓. ปฏิบัติหน้าที่ที่ตอบสนองตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบางกรวย

นโยบายด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ได้มอบนโยบายด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย

๑. ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ โดยเคร่งครัด
๒. ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
๓. หลีกเลี่ยงการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรมของข้าราชการ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านจริยธรรมเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรประชาสัมพันธ์นโยบายตามหลักเกณฑ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย ในทุกส่วนราชการทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

1/25/66 10:00 AM

10/25/66

(นายประยงค์ เพ็ชรยิ่ง)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กตญน

(นางสาวกรรณิการ์ บัวแดง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

10/25/66

(นางสาวทัศนีย์ วงศ์วัฒนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย

ทราบ

นายสุรศักดิ์ วรสินประเสริฐ

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

แนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสี่เทา(Dos and Don'ts)
 ของเจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นหัวข้อ	แนวทางปฏิบัติ	
	Dos	Don'ts
ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑.ให้ความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ ๒.ยึดมั่นการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑.ไม่ให้ความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ ๒.ไม่ยึดมั่นการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ	ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต และขาดความรับผิดชอบ
กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม	ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดหลักความถูกต้องชอบธรรม
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ	๑.การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ๒.การมีจิตสาธารณะ	๑.การคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ขาดจิตสาธารณะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนระยะเวลา และรับผิดชอบต่องานในภารกิจของตนให้สำเร็จลุล่วง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ละเลยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอน ระยะเวลา และรับผิดชอบต่องานในภารกิจของตน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	๑.ให้การบริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง(ลำดับคิว) ๒.ให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ	๑.ให้บริการประชาชนตามความพึงพอใจของตนเอง ๒.ให้บริการประชาชนโดยเลือกปฏิบัติ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ	๑.พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ๒.ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ๓.ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีวินัย	๑.ปฏิบัติตนไม่เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ๒.ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความก้าวร้าวรุนแรง อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ๓.ปฏิบัติตนไม่ดี ขาดวินัย